



## รายงานผล

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบางกระบือ

อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม

ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางกระบือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เมื่อระหว่างวันที่ ๔-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (หมู่บ้าน) เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ตำบลบางกระบือได้ร่วมแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชน ผ่านกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ดังนี้

๑.ชื่อโครงการ โครงการจัดจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑-๕และระดับชุมชนตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๑วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๔-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๑.๒สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระบือบริเวณ ศูนย์การอ่านการเขียนตำบลบางกระบือ,หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกระบือ บริเวณ บ้านนายสำราญ ภาณุมาศ , หมู่ที่ ๓ ตำบลบางกระบือ บริเวณ เตาตาลนางสมร พูลประเสริฐ , หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกระบือ บริเวณศาลาต้นกว้างหมู่ ๔ , หมู่ที่ ๕ ตำบลบางกระบือ บริเวณบ้านนายสำราญ เอี่ยมสุกใส และ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ

### ประเด็น/เรื่อง ในการมีส่วนร่วม

๑.การเสนอโครงการจากปัญหา/ความต้องการของประชาชน (ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล)

๒.การพิจารณาโครงการพัฒนา จากกิจกรรมปัญหา/ความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีความต้องการเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่

๓.การเพิ่มเติมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยเน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง

๔. เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามประเด็นปัญหาความต้องการ ภายใต้การบริหารและจัดการงบประมาณรวมทั้งบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ได้ถูกต้อง ประหยัดเวลา คุ่มค่า ทันทีทันที่

### สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลบางกระบือ คณะกรรมการหมู่บ้าน , ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน , กลุ่มสตรี , ตัวแทนประชาคม และประชาชนทั่วไป

โดยในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. จัดเวทีประชาคมในการมีส่วนร่วมของประชาชน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศูนย์การอ่านการเขียนตำบลบางกระบือ

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. จัดเวทีประชาคมในการมีส่วนร่วมของประชาชน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ณ บ้านนายสำราญ ภาณุมาศ

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. จัดเวทีประชาคมในการมีส่วนร่วมของประชาชน หมู่ที่ ๓ ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ณ บริเวณศาลากลางสมร พูลประเสริฐ

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. จัดเวทีประชาคมในการมีส่วนร่วมของประชาชน หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ณ บริเวณศาลาต้นกร่างหมู่ ๔

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. จัดเวทีประชาคมในการมีส่วนร่วมของประชาชน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ณ บริเวณบ้านนายสำราญ เอี่ยมสุกใส

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. จัดเวทีประชาคมในการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือทั้งหมด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ

### ผลจากการมีส่วนร่วม

๑. ประชาชนตำบลบางกระบือมีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคมตามรายละเอียด ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านตะโหนดทราย เสนอ ๓ โครงการ ประกอบด้วย ๑.โครงการตรวจสุขภาพ ๒.โครงการเปิดทางเข้า-ออก รพสต.บางกระบือ ,๓.โครงการจัดซื้อรถกระบะเช่าอเนกประสงค์

หมู่ที่ ๒ บ้านคลองสวนกลาง เสนอ ๒ โครงการ ประกอบด้วย ๑.โครงการตรวจสอบคุณภาพ และ ๒. โครงการซ่อมสะพานทางเดินเท้า เชื่อมบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๒ กับบ้านป่าบุญมี

หมู่ที่ ๓ บ้านคลองกลางบางใหญ่ เสนอ ๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการกำจัดวัชพืช และตัดตะกอนดิน และ ๒.โครงการตรวจสอบคุณภาพ(เสริมเรื่องการตรวจดับ)

หมู่ที่ ๔ บ้านบางกระบือ เสนอ ๔ โครงการ ประกอบด้วย ๑.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ๒.โครงการติดตั้งกระจกส่องทางโค้ง บริเวณแยกครัวพรพรต,๓.โครงการตรวจสอบคุณภาพ ,๔.โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน และ ๕ .โครงการขยายเขตติดตั้งกล่องวงจรปิด

หมู่ที่ ๕ บ้านหนองอ้อ เสนอ ๖ โครงการประกอบด้วย ๑.โครงการขยายเขตติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๕ , ๒.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ ๔ , ๓.โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ลำประโดงแบ่งเขต ตำบลบางกระบือ เชื่อมตำบลท่าคา (บริเวณบ้านลุงวิเชียร ทองเทียม) , ๔ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (ถนน ๕ เส้น) ,๕ โครงการตรวจสอบคุณภาพ และ ๖.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสะพานข้ามคลองบ้านหนองอ้อ หมู่ ๕ เชื่อมหมู่ ๔ (บ้านนางหวาน นุชวิสัย)

๒. โครงการที่ เสนอขึ้นใหม่ ที่ ประชุมมีมติให้บรรจุเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

### การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

๑.โครงการที่นำเสนอกจากปัญหาความต้องการนำไปบรรจุเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลบางกระบือเพื่อนำไปพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอื่น ๆ

๒.มีการนำโครงการที่มีการเพิ่มเติมมาดำเนินการซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลบางกระบือได้อย่างแท้จริง เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ

## ประมวลภาพกิจกรรม

























